

**การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลฯ
ผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564**

นำเสนอเมื่อ : 3 พ.ย. 2566

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๑๐๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง จำนวน ๑ ชุด
๒. กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
และการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แจ้งให้บุคลากรในสังกัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และรับมอบรางวัลรายละเอียดตามกำหนดการ
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยตอบแบบตอบรับออนไลน์ ตาม QR CODE ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอให้เบิกค่าพาหนะการเดินทางจากต้นสังกัด สำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร/
เครื่องดื่ม และอื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนะ พัฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑



1. หนังสือ
2. กำหนดการ
3. รายชื่อ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน